



ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง
เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ

ด้วยในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลามของไฟได้ง่าย ประกอบกับเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะออกมาพักผ่อนตามสถานบริการและสถานบันเทิง ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หากไม่ใช้ความระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น และจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๖ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขตสะพานสูง เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการจะต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งของกีดขวางเส้นทางหนีไฟ มีแบบแปลนแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงหรือทางหนีไฟ จัดให้มีช่องทางที่เปิดออกสู่ประตูภายนอกได้อย่างทันที รวมทั้งทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. การเข้าไปพักผ่อนตามสถานบริการต่าง ๆ ควรเป็นสถานที่ที่มีผู้ให้บริการที่ไม่แออัด มีทางเข้าและทางออกได้อย่างสะดวก สังเกตเส้นทางหนีไฟ ประตูถูกฉีก และภายในอาคารสถานที่จะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และวัสดุภายในต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ติดไฟง่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือมีการเก็บวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนเที่ยวอย่างมีสติ หากพบเห็นสถานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสำนักงานเขตสะพานสูง และหากเกิดอัคคีภัยให้แจ้งสายด่วน โทร.๑๙๙ ในทันที

๔. สำนักงานเขตสะพานสูง ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการให้ความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ หล้าจำศีล)

ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง